

## BÁO CÁO

### **Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân tháng 8/2019**

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân trong tháng 8 năm 2019 như sau:

#### **I. Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8/2019**

##### **1. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân**

Tình hình tiếp công dân: Thực hiện đúng quy định công tác tiếp công dân;  
Tình hình khiếu nại, tố cáo: Trong tháng Sở không tiếp nhận đơn thư tố cáo, tố giác tội phạm nào.

##### **2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật**

Sao gửi các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng đến các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, các tổ chức đoàn thể để nghiên cứu và tổ chức thực hiện.

Họp giao ban định kỳ, lồng ghép phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến các mặt công tác của Sở.

Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; Công khai minh bạch chi tiêu tài chính; tham mưu xây dựng điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư XD CB và đề xuất phân bổ vốn đầu tư XD CB; công tác quy hoạch,...; Tăng cường công tác tiếp dân, tiếp thu phản ánh, kiến nghị của người dân để hướng dẫn, giải thích cho người dân về các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

##### **3. Công tác phòng, chống tham nhũng**

Thực hiện đúng theo kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của Chính phủ và UBND tỉnh. Trong tháng chưa phát hiện CBCC có hành vi hoặc dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.

Tổng hợp báo cáo công tác phòng chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV theo yêu cầu tại Công văn số 679/TTr-P1 ngày 05/8/2019 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Đảng bộ Sở và Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng, ban thuộc Sở thực hiện nghiêm túc Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời rà soát, cập nhật các văn bản quy định về chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản

công, một cửa liên thông nhằm hạn chế tối đa các hiện tượng tiêu cực, lãng phí có thể xảy ra.

Sở đã tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra giám sát, củng cố tổ chức, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, góp phần thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và coi trọng biện pháp phòng ngừa là chính.

## **II. Kế hoạch công tác tháng 9/2019**

### **1. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiếp công dân**

Thực hiện đúng các quy định về công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo không để tồn đọng.

Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; Công khai minh bạch chi tiêu tài chính; tham mưu xây dựng kế hoạch, quy hoạch,...; Tăng cường công tác tiếp dân, tiếp thu phản ánh, kiến nghị của người dân để hướng dẫn, giải thích cho người dân về các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

### **2. Công tác phòng, chống tham nhũng**

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, văn hóa ứng xử đối với đội ngũ CBCC gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, triển khai thực hiện tốt kế hoạch hành động của Sở về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng trong Cơ quan.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với cải cách hành chính; công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của CBCC...

Trên đây là kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiếp công dân tháng 8/2019 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh Đắk Nông; Thanh tra tỉnh Đắk Nông để theo dõi, chỉ đạo./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Đắk Nông (b/c);
- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, GS&TTr.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Dương**